
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร 

******************************* 
 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร สำเนา จงพิมาย  
2 นายแสง ชะนะพันธ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร แสง ชะนะพันธ์  
3 นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 1 บาปิต้า เชษฐราช  
4 นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 1 ประวุฒิ พิพ่วนนอก  
5 นางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 1 พรเพ็ญ ทองดล  
6 นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 1 วิเชียร ศิลปักษา  
7 นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 1 ศิริมาศ เบ็ญณรงค์  
8 นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 2 วรรณา เนาวบุตร  
9 นางสมคิด ศรีลาแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 2 สมคิด ศรีลาแสง  

10 นางประมวล ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 2 ประมวล ลำมะนา  
11 นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 2 ทองแดง ถุนนอก  
12 นายโขม อ่อนวาที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 2 โขม อ่อนวาที  
13 นางวรารัตน์ เนาวบุตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร วรารัตน์ เนาวบุตร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  
2 นางสาวิลาวัลย์ ภูยอดนิล ผอ.กองคลัง วิลาวัลย์ ภูยอดนิล  
3 นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ สิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์  
4 นายณรงค์ พูนสังข์ ผอ.กองช่าง ณรงค์ พูนสังข์  
5 นางธนิตตา วิชัด รองนายกเทศมนตรี ธนิตตา วิชัด  
6 จ.อ.หญิงสุฎาภรณ์ บุญอาจ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สุฎาภรณ์ บุญอาจ  
7 นางสาวธัญวรัตน์ เคนบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธัญวรัตน์ เคนบุญ  
8 นายธนากร โพธิ์ไข หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ธนากร โพธิ์ไข  
9 จ.อ.สุชาติ บุญอาจ หัวหน้าสำนักปลัด สุชาติ บุญอาจ  

10 นางสาวอัมพร จันพิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการ อัมพร จันพิรมย์  
11 นางกาญจนา คณะวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ กาญจนา คณะวรรณ์  

 

ผู้เข้าประชุม 13 คน 
ผู้ไม่มาประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 
 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  ตามท่ี  สภาเทศบาลตำบลถาวร  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เลขานุการสภา ถาวร  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี  2565 ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 

2 มีนาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน และในที่ประชุมได้กำหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร 
บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลถาวร 

 

นายสำเนา จงพิมาย ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 

2565 ผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 1 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสำเนา จงพิมาย ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ผม 
ประธานสภาฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้ว
เสร็จ  

    ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
    ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสำเนา จงพิมาย  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564  
ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตามท่ีท่านได้รับเอกสารไปแล้วนั้น มีท่านใดมี

ข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติม ก่อนผมจะขอมติที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภา นับจำนวนผู้เข้า
ประชุมเพ่ือขอมติครับ 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาที่มาประชุมวันนี้ 12 คน ขณะนี้อยู่ใน 
เลขานุการสภาฯ   ห้องประชุมครบทั้ง 12 คนค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 

2564 ขอเสียงด้วยการยกมือครับ 
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ที่ประชุม   เห็นชอบ  12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัย

ที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 3 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 ญัตติที่ 1 เรื ่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 

นายสำเนา จงพิมาย  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ประธานสภาฯ   คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 
 

นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
นางสาวว ิลาว ัลย ์ ภ ูยอดนิล ผ ู ้อำนวยการกองคลัง เน ื ่องจากม ีการ
เปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 จึงขออนุมัติสภาเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง สำหรับรายละเอียดที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ดังนี้ 

    รายการเดิม 
ตามที่ กองคลัง เทศบาลตำบลถาวร ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 

core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผล เพื ่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

เป ็นแผงวงจร เพ ื ่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหล ักท ี ่ มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 

มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 
หน่วย 

- ม ีช ่องเช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง  

     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นไป

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

     รายการใหม่  
เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 
core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที ่ต ้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

เป ็นแผงวงจร เพ ื ่ อแสดงภาพแยกจากแผงวรจรหล ักท ี ่ มี
หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

มีหน่วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพที ่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB 
จำนวน 1 หน่วย 

     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
 - มีช ่องเช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง  

     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
    สำหรับรายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่
ประธานสภาฯ   มีผมขอให้เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติต่อไปครับ 
 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร   เรียนท่านประธานสภาขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง 12 คน  
เลขานุการสภาฯ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำ  
ประธานสภาฯ ชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขอเสียง

ด้วยการยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   เห็นชอบ  12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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5.2 ญัตติที่ 2 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 

นายสำเนา จงพิมาย  ลำดับต่อไป ญัตติที ่2 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หมวดค่า 
ประธานสภาฯ ครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์  (กอง

การศึกษา) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 
เชิญครับ 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับรายละเอียดของการ
ขออนุมัต ิเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์  รายละเอียดมีดังนี้  
รายการเดิม 

ตามที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลถาวร ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ
การศ ึกษา หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ ์  ประเภทคร ุภ ัณฑ ์คอมพ ิวเตอร ์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ รายการคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

    คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) ม ีหน ่วยประมวลผลเพ ื ่อแสดงภาพท ี ่ม ีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 4 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย 
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    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- ม ี ช ่ อ ง เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ร ะ บ บ เ ค ร ื อ ข ่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier,  Scanner และ  Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 9.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที่ (ipm) 

    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
- มีความละเอ ียดในการสแกนส ูงส ุดไม ่น ้อยกว ่า  1,200x600 หรือ 
600x1,200 dpi 

    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
    - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
      - สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีช่องเช ื ่อมต่อระบบเครือข ่าย  (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้

    - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
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    - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

     รายการใหม่  
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 
1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวรจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หร ือ ชน ิด  Solid State Drive ขนาดความจ ุไม ่น ้อยกว ่า  250 GB 
จำนวน 1 หน่วย 

    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- ม ี ช ่ อ ง เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ร ะ บ บ เ ค ร ื อ ข ่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
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- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
- มีความละเอ ียดในการสแกนส ูงส ุดไม ่น ้อยกว ่า  1,200x600 หรือ 
600x1,200 dpi 

    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
    - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
    - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
    - สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  
- มีช ่องเช ื ่อมต่อระบบเครือข ่าย  (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้

    - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้ก ับ A4, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได้ 

    3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
    สำหรับรายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ สำหรับรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมา มี 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อข้องใจหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญสอบถามได้นะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ก่อนที่จะขอมติ ผมขอให้
เลขานุการสภา นับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติครับ 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครับทั้ง 12 คนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอมติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
ประธานสภาฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์  (กอง

การศึกษา) ขอเสียงด้วยการยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   เห็นชอบ  12  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 
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นายสำเนา จงพิมาย  ทุกท่านครับ ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ   เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    รายการคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

5.3 ญัตต ิที่ 3 เร ื ่องขออน ุม ัต ิ โอนงบประมาณรายจ ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) 

นายสำเนา จงพิมาย  ลำดับต่อไป ญัตติที่ 3 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
    ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
    รายละเอียดครับ 
 

นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสิร ิกาญจน์      
    สิงหภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำหรับรายละเอียดที่
    เสนอขอความเห็นชอบในวันนี้ สืบเนื่องจากสำนักปลัด มีเครื่องปริ้นไม่ 
    เพียงพอต่อการใช้งาน และเครื่องที่มีอยู่ก็ใช้งานได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากซื้อมา
    นานแล้ว จึงขออนุมัติสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องปริ้น
    และขออนุมัติโอนงบประมาณ รายละเอียดที่ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติมี
    รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    โอนเพิ่มรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์  เนื่องจากสำนักปลัด ไม่ได้ตั้ง
    งบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 7,500 บาท โดยมี 
    รายละเอียดเครื่องพิมพ์ ดังนี้ 
    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
    Tank Printer) ราคา 7,500 บาท  
    - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายใน
    เครื่องเดียวกัน 
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
    จากโรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
    ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
    (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ  
    600x1,200 dpi 
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    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
    - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
    1 ช่อง 
    - มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
    Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
    เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n) ได ้
    - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของ 
    กระดาษเองได้ 
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30  
    ธันวาคม พ.ศ. 2564 
    รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม 7,500 บาท 
    โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    รายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  
    232,000 บาท เนื่องจากงบประมาณคงเหลือมีเพียงพอ จึงขออนุมัติโอน
    ลด จำนวน 7,500 บาท 
     รวมจำนวนเงินที่ขออนุมัติโอนลด 7,500 บาท 
    เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น) มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่มี
    ปริมาณเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว
    เพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอต่อปริมาณงาน สำหรับรายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้  
    ขอบคุณค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอให้เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุม
    เพ่ือขอมติต่อไปครับ 
 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมครับทั้ง 12 คนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
    ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์   
    Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) ขอเสียง
    ด้วยการยกมือครับ 
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ที่ประชุม   เห็นชอบ  12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 
 
นายสำเนา จงพิมาย  ที่ประชุมครับ ผมขอสรุปมติที ่ประชุมว่า ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอน
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื ่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์  
    Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
    เอกฉันท์ 
 

    5.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงาน 
    งานเทศบาลตำบลถาวร (กองช่าง) 
นายสำเนา จงพิมาย  ญัตติที่ 4 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานเทศบาล
    ตำบลถาวร (กองช่าง) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต                
กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร  ขอนำเรียนรายละเอียดแทน

 เจ้าหน้าที่ดังนี้นะคะ 
     ขอเสนอญัตติเรื่องโอนเพ่ิมและโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่าย
    สำหรับการเลือกตั้ง และ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการ
    อบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
    พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ 
    โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลถาวร  ดังรายละเอียด
    ดังต่อไปนี้ 
    โอนเพิ่ม  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  และการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและ
  สิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลถาวร 
  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน 150,000 
  บาท โดย โอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 
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    โอนลด  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 82,000 
บาท จึงขออนุมัติโอนลด จำนวน 70,000 บาท   
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการโครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 
250,000 บาท จึงขออนุมัติโอนลด จำนวน 80,000 บาท 

    รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนลดจำนวน 150,000 บาท  
    สำหรับรายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้   
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้ามี 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญครับ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช  
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอสอบถามเรื่องก่อสร้างศูนย์ 
    ประสานราชการเทศบาลตำบลถาวร อยากให้อธิบายรายละเอียดให้ 
    มากกว่านี้นะคะว่า ศูนย์ติดต่อราชการว่าติดต่อแบบไหน อย่างไร ขอ 
    รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอบคุณท่าน สท.บาปิต้า ครับที่สอบถามมา ท่านอยากได้รายละเอียด
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
  

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต  
    กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ขอนำเรียนอย่างนี้นะคะ โดย
    เจตนาเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในเรื่องของการขอใช้รถ
    รับส่งผู้ป่วยให้ไปรับไปส่งผู้ป่วย ซึ่งรถรับส่งผู้ป่วยของเราจอดอยู่ในสำนักงาน 
    บางครั้งประตูก็ปิดทำให้พ่ีน้องประชาชนไม่กล้าเข้ามาในสำนักงานจึง 
    จำเป็นต้องสร้างศูนย์ประสานใกล้ทางเข้าเทศบาลเรา เพื่อจะให้สะดวกใน
    การติดต่อขอใช้รถรับส่งผู้ป่วย และประสานงานในเรื่องอื่นๆด้วย เช่น จะ
    ติดต่อไปชำระภาษีได้ที่ไหน ติดต่อขอน้ำอุปโภคบริโภคได้ที่ใด เมื่อเรามีศูนย์
    ประสานงานตรงนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู ้มา
    ติดต่อราชการเป็นการเบื้องต้น ขอบคุณค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านนายกก็ได้ชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลที่จะก่อสร้างศูนย์ประสานงานแล้วนะ 
ประธานสภาฯ   ครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการ
    สภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติต่อไปครับ 
 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง 12 คน 
เลขานุการสภาฯ   ค่ะ 
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นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการ
    ก่อสร้างศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลถาวร (กองช่าง) ขอเสียงด้วยการยก
    มือครับ 
 

ที่ประชุม   เห็นชอบ  12  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลถาวร 
    (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ลำดับต่อไปขอเข้าระเบียบวาระที่ 
    6 วาระอ่ืนๆ ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ ถ้ามี 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านายกครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต  
กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ขอนำเรียนกับที่ประชุมดังนี้

 นะคะว่า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเรา คือ ท่าน จ่าเอกสุชาติ บุญอาจ 
 หัวหน้า สำนักปลัด ท่านได้ไปสอบเพื ่อความก้าวหน้า ท่านได้ไปสอบ
 ตำแหน่ง รองปลัด และปรากฏว่าท่านสอบรองปลัดได้ และท่านจะไปรับ
 ตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลตำบลปะคำ ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 นี้ จึงแจ้งให้
 ทางสภาได้รับทราบและร่วมแสดงความยินดี และอีกเรื่องคือ เราจะมีผู้มา
 ดำรงตำแหน่ง ผ ู ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในวันที ่ 1 มีนาคม 
 2565 เช่นเดียวกัน และอีกไม่นานผู้อำนวยการกองคลังท่านก็ได้ไป ส อ บ
 ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง และท่านก็สอบได้เช่นเดียวกัน อีกไม่ น า น
 ท่านก็จะต้องเดินทางไปเช่นเดียวกัน  

 

นายสำเนา จงพิมาย  สภาเราก็ขอแสดงความยินดีกับท่านหัวหน้าสำนักปลัดด้วยนะครับที่ท่านได้ 
ประธานสภาฯ   เลื่อนตำแหน่งใหม่ ขอให้ท่านกล่าวอะไรกับสภาเราสักเล็กน้อยนะครับ 
 

จ.อ.สุชาติ บุญอาจ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม จ.อ.สุชาติ บุญอาจ 
    หัวหน้าสำนักปลัด วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะทำหน้าที่ร่วมประชุมที่สภา
    เทศบาลตำบลถาวรแห่งนี้ เพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่
    เทศบาลตำบลปะคำ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ร่วมงานกัน
    มา และได้รับความเมตตาจากทุกท่าน ผมเองก็ขอพูดจากความรู้สึกว่าผมก็
    ยังมีความผูกพันกับที่นี่มาก แต่เพ่ือความก้าวหน้าผมก็จำเป็นที่จะต้องเดินไป  
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    และอีกอย่างที่ผมอยากจะบอกว่าในการทำงานอาจจะกระทำการอันไม่
    เหมาะสม ผมก็ขออภัยกับท่านสมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหารทุกทา่น
    ด้วย เพราะการทำงานผมไม่ได้มีอคติกับใครเพราะต้องการให้งานออกมาดี
    บางครั้งอาจมีการพลาดพลั้งไปบ้าง ก็ตอ้งขออภัยด้วยครับ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ ที่นี่ผมกับหัวหน้าสำนักปลัดก็นับว่าเรา 
ประธานสภาฯ   อยู่ด้วยกันมานานพอสมควร ท่านเป็นกันเองกับทุกคน ในความรู้สึกของผม 
    ผมกันท่านก็เป็นกันเอง ผมก็รู้สึกเสียดายและใจหายที่ท่านจะต้องเดินทางไป
    รับราชการที่อ่ืน แต่ก็เพ่ือความก้าวหน้าของท่าน ผมและสมาชิกสภาทุกท่าน
    ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผม นายประวุฒ พิพ่วนนอก 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เขต 1 ผมมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะสอบถามด้วยกัน 

 2 เรื่อง ดังนี้ครับ 
1. เรื ่องเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง ผมเคยมาสอบถามทางกองช่าง 

เมื่อนำคำตอบไปบอกกับพี่น้องประชาชนเขาก็ยังสงสัย ในกรณีการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดได้รื้อถอนออกไป และไฟ้ฟ้าส่องสว่างที่สมาชิกได้ขอ
มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ยังไม่ได้ไปติดตั้ง จึงอยากถามว่าจะดำเนินการได้เม่ือไร และ
ติดขัดตรงไหนประการใด 

2. เรื ่องตู้ ATM อยากทราบว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด พี่น้อง
ประชาชนอยากทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ครับ  

 

นายสำเนา จงพิมาย  สำหรับเรื่องที่ท่านประวุฒิสอบถามมา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต  
    กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ขอนำเรียนเรื่องไฟฟ้าส่อง
    สว่างก่อนนะคะ ตามที่การไฟฟ้าได้เอาโคมไฟออกไป ผู้อำนวยการกองช่าง
    เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด ในการกำหนดจุดไฟฟ้าส่องสว่าง สมัยเราเข้ามาเราไม่ได้เป็น
    คนกำหนดจุด การกำหนดจุดนั้นก่อนที่เราจะเข้ามา แต่เราเป็นเพียงผู้อนุมตัิ
    ให้การไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการ ในการกำหนดจุดนั้นกำหนดไว้มากทำให้ 
   งบประมาณเราไม่เพียงพอทำให้เราต้องลดจำนวนจุดลงเพ่ือให้เท่ากับ  
   งบประมาณ การไฟฟ้าจะออกมาดำเนินการ และเราต้องอุดหนุน  
   งบประมาณไป และท่ีการไฟฟ้าเขารื้อเอาโคมไฟออกไปก็อาจเป็นเพราะว่า 
   เรากำหนดจุดแล้วการไฟฟ้ามาติดแล้วมันไม่ตรงเขาก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนไป 
   และการไฟฟ้ามาทำงานกลางวันเลยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดที่เสี่ยง  
    เรื่องที่ 2 ในเรื่องของตู้ ATM ดิฉันได้ประสานกับ ธกส. และ ธ.กรุงไทย และ 
    ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทยมีนโยบายลดสาขาลง ในส่วนตรงนี้พนักงานก็ไม่ใช้กัน
    แล้ว ส่วนใหญ่จะใช้แอ็ปในโทรศัพท์ ตู้ ATM จึงไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไร แต่
    ดิฉันก็ไม่ได้ละความพยายาม ดิฉันจะขอรถ ATM มา แต่ติดปัญหาเรื่องค่า 
 



/ไฟฟ้า... 
-16- 

    ไฟฟ้า เพราะเราไม่สามารถที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับทางธนาคารได้ การที่เขา
    จะเคลื่อนที่ออกมาให้บริการเราก็ยากแล้วและเรายังไม่สามารถจ่ายค่าไฟ
    แทนได้ แต่ยังเหลืออีกท่ีคือ ธกส. ตอนนี้ก็ประสานอยู่ ซึ่งดิฉันมองว่า  
    ผู้สูงอายุเรา ก็ใช้ลูกหลานไปกดให้ ถึงแม้ว่าเราเอามาติดตั้งที่บ้านเรา ก็คงไม่
    มีใครพาผู้สูงอายุมากด แต่ในเมื่อเป็นนโยบายที่เคยให้ไว้ก็จะยังไม่ละความ
    พยายาม ทางธนาคาร เขาให้ข้อมูลมาให้เราหา ว่ามีบัญชีเงินฝากอยู่ที่ ธกส.
    อยู่เท่าไร มีบัตร ATM อยู่เท่าไร ซึ่งทางธนาคารเขาให้ข้อมูลนี้กับเราไม่ได้ นี่
    คือปัญหาของเรา แต่ดิฉันก็ยังพยายามอยู่ค่ะ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเพียง
    เท่านี้คะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ท่านนายกก็ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วนะครับถึง 
ประธานสภาฯ   ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ขอให้ทุกท่านได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนให้เข้าใจด้วยนะ
    ครับ ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่างชี้แจงเพิ่มเติมครับ 
 

นายณรงค์ พูนสังข ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายณรงค์ พูนสังข์  
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับ เรื่องไฟฟ้ามีเยอะและน่าจะ

 ยาว ผมได้คุยกับสมาชิกบางท่านว่าขอเป็นประชุมนอกรอบได้ไหม ถ้ามาคุย
 กันแบบนี้จะยาวมาก เพราะไฟฟ้าของเรามีทั ้งของใหม่และของเก่ า ตั้ง
 งบประมาณไว้ปีที ่แล้วก็ยังได้อีกนิดหน่อย ผมขอแจ้งให้ทุกท่านว่า พรุ่งนี้
 เวลา 10.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านประชุมนอกรอบครับ  

 

นายสำเนา จงพิมาย  ทุกท่านครับ พรุ่งนี้เวลา 10.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านมาประชุม 
ประธานสภาฯ   นอกรอบกันอีกครั้ง สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ที่ 7 ก็ตกไป 3 - 4 จุด
    ครับ พ่ีน้องบางคนอยากให้ติดที่หน้าบ้านตัวเอง แต่ก็ทำให้ไม่ได้ ก็ต้องติดไป
    ตามจุดที่กำหนด เรื ่องที่ผมได้บอกกับท่าน ผอ.กองช่างว่า ตรงถนนใหญ่ 
    อยากให้ย้ายเพราะว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่แล้ว อยากให้ย้ายไปในจุดที่ยังไม่มี
    ครับ ก็อยากให้สมาชิกทราบนะครับว่าเราติดตามงบประมาณ งบประมาณ
    น้อยก็ได้น้อย  ขอให้ทุกท่านได้รับทราบครับและช่วยแจ้งให้กับพ่ีน้อง 
    ประชาชนได้เข้าใจด้วยนะครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ครับ ถ้า
    มีขอเชิญครับ 
 

นายทองแดง ถุนนอก  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายทองแดง  
ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ตามที่นายกอภิปรายเรื่อง

 ไฟฟ้า และที่ ผอ.กองช่างชี้แจง ผมก็เข้าใจว่างบประมาณมันมีน้อย ผมขอ
 สอบถามท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่างบประมาณที่ เรามีไฟฟ้าแต่
 ละหมู่นั้น ผู้ใหญ่บ้านส่งเข้ามาว่าแต่ละหมู่ได้กี่จุดชาวบ้านเขาก็รู้ ผมขอ 
 สอบถามว่าแต่ละหมู่ได้กี่จุดครับ เมื่อพี่น้องประชาชนถามมาผมก็ตอบไม่ได้
 ครับ ผมก็อยากได้ข้อมูลที่ชัดเจน จะได้ตอบถูก ขอบคุณครับ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย  ขอบคุณท่านทองแดงครับ  ถ้าเราไม่รู้รายละเอียดจากคณะผู้บริหาร และ 
ประธานสภาฯ   ผอ.กองช่าง ถ้าเราไม่ได้รายละเอียดเราก็บอกกับพ่ีน้องประชาชนไม่ได้  
   มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ  
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นางวรรณา เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางวรรณา เนาวบุตร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอสอบถามเรื่องฝาท่อระบายน้ำของ

 หมู่ที่ 8 ที่ส่งมา 3 จุด จะดำเนินการได้เม่ือไรคะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ตามท่ีท่านวรรณา สอบถามมา ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ให้สภาทราบด้วยครับ 
 

นายณรงค์ พูนสังข ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายณรงค์ พูนสังข์  
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่า หลังจากซ่อมถนนเสร็จ

 อีกประมาณ 2- 3 วัน ทางกองช่างจะเริ่มเทฝาบ่อ เพราะตอนนี้ขอทำถนน
 ก่อน แล้วต่อด้วยเทฝาบ่อ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เราก็ได้สั่งของมาแล้ว
 ครับ ตอนนี้ขอทำถนนให้เสร็จก่อนฝาบ่อก็มีหลายจุดเหมือนกันผมให้ทีมงาน
 เตรียมสถานที่เหมือนโรงซ่อมไว้ ปกติก็ทำแต่ถนน ฝนตกก็ต้องหยุดเมื่อเวลา
 ทำงานก็ขนไปใส่เลยครับ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ท่าน ผอ.กองช่างก็ได้ดำเนินการมาเรื่อยๆนะ 
ประธานสภาฯ   ครับ ท่านก็กำลังดำเนินการซ่อมแซมถนนอยู่ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
    รับทราบนะครับ ท่าน ผอ.กองช่างมีอะไรชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 

นายณรงค์ พูนสังข ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง  
ไฟฟ้าส่องสว่าง  ผมก็อยากให้ประชุมนอกรอบกัน จริงๆแล้วข้อมูลก็พอมีอยู่ 

 แต่ถ้าคุยกันนอกรอบน่าจะได้รายละเอียดมากกว่านี้ครับ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอเชิญสมาชิกมาประชุมนอกรอบในวันพรุ่งนี้นะครับ ที่ประชุมรับทราบนะ 
ประธานสภาฯ   ครับ และขอให้สมาชิกสภาหาข้อมูลมาด้วยครับ 
 

นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสิริกาญจน์  
สิงหภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ขอชี ้แจงรายละเอียด

 คร่าวๆนะคะเกี่ยวกับอุดหนุนไฟฟ้าส่องสว่าง เราอุดหนุนไฟฟ้าละหานทราย
 นะคะ ในการจัดทำงบประมาณ เราจัดทำงบประมาณ พ.ศ 2564 ในการ
 นำเสนอต่อสภาภายในวันที ่ 15 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาในการ
 ดำเนินงานของการอุดหนุนไฟฟ้า การไฟฟ้าเขามาประมาณการ ประมาณ
 เดือน  สิงหาคม-กันยายน ของปี พ.ศ. 2564 ระยะเวลาของการประมาณ
 การอะไรก็ขึ ้น ในการจัดทำเทศบัญญัติปี 2564 เราตั ้งงบประมาณไว้
 ประมาณ 785,400 บาท พอเขามาประมาณการเขาประมาณการ 
 ประมาณการหนึ่งล้านสี่  ในงบประมาณนี้ในทุกหมู่ เช่น หมู่ที่ 1 กำหนดจุด
 ไว้ 16 จุด แต่ดำเนินการได้เพียง 6 จุด แต่ว่ารายละเอียดจุดตรงไหนการ
 ไฟฟ้าเขาเป็นคน กำหนด หมู่ 2 เสนอมา 5 จุด ดำเนินการได้ 2 จุด หมู่ 3 
 เสนอมา 11  จุด ดำเนินการได้ 5 จุด หมู่ที่ 4 เสนอมา 10 จุด ดำเนินการ
 ได้ 5 จุด หมู่ 5  เสนอมา 16 จุด ดำเนินการได้ 5  จุด หมู่ที่ 6 เสนอมา 6 
 จุด ดำเนินการได ้4 จุด หมู่ที่ 7 เสนอมา 16 จุด ดำเนินการได้ 6 จุด หมู่ที่ 
 8 เสนอมา 9 จุด  
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ดำเนินการได้ 6 จุด หมู่ที่ 9 เสนอมา 8 จุด ดำเนินการได้ 2 จุด หมู่ที่ 10  
เสนอมา 12 จุด ดำเนินการได้ 3 จุด และหมู่ท่ี 11 เสนอมา 13 จุด      

 ดำเนินการได้ 6 จุด ระหว่างจุดต่างๆนี้ การไฟฟ้าตัดจุด เพราะการไฟฟ้าเขา
 จะรู้ดีที่สุดว่าควรตั้งจุดไหน ในการทำเทศบัญญัติแต่ละหมู่เสนอมาหลายจุด
 มากกว่าจะได้ดำเนินการก็เกือบปี งบประมาณที่เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติเพียง 
 785,400 บาท และการไฟฟ้าเขามาประมาณการประมาณ หนึ่งล้านกว่า
 บาท จึงจำเป็นต้องตัดจำนวนจุดออกไป ขอให้สมาชิกเข้าใจว่าทางเทศบาล
 ไม่ได้เป็นคนตัดจุดค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าใจนะครับว่าการตัดจุดไม่ใช่เทศบาลเป็นคนตัด แต่ 
ประธานสภาฯ   เป็นการไฟฟ้าที่ตัดจุด สาเหตุที่ตัดก็เพราะว่างบประมาณเราน้อย จึงตัดจุด
    ออกไป มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอสอบถามว่า เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่

 การไฟฟ้าไปติดแล้ว อีก 2-3 วัน การไฟฟ้าก็ไปรื้อออก พี่น้องประชาชนเขา
 ก็อยากทราบเหตุผล เราก็ตอบเขาไม่ได้เลยอยากให้เข้าใจกันให้มากกว่านี้ 
 คือเรื่องไฟที่ไปติดตามจุด เราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าตรงจุดไหน อยากให้
 ลงจุดไปเลยว่าตรงไหน คือมันติดปัญหาตรงที่ท่านไปติดแล้วไปถอด อย่างที่
 คุณสิริกาญจน์บอกว่าการไฟฟ้ารู้ดีทุกอย่างว่าจะต้องติดตรงจุดไหน ที่สำคัญ
 คืออยากทราบว่าเวลาที่ไปติดเราก็อยากรู้ว่าไปติดตรงไหน เมื่อชาวบ้านถาม
 มาเราก็สามารถที่จะตอบได้ แต่นี่เราตอบไม่ได้ว่าทำไมติดแล้วการไฟฟ้าเอา
 ออก มันก็เกิดปัญหาทำให้ประชาชนถามเรา ประชาชนไม่เข้าใจ คืออยากให้
 เน้นจุดให้ชัดๆ ก่อนที ่จะลงติดจะได้ไม่เกิดข้อข้องใจของประชาชนใน
 ภายหลังได้ ขอฝากด้วยนะคะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายณรงค์ พูนสังข ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ขอนำเรียนอย่างนี้นะ 
ครับว่า ในส่วนที่ติดแล้วเราแก้ไขไม่ได้แล้ว ซึ่งที่ผมได้นัดมาประชุมนอกรอบ

 กันในวันพรุ่งนี้ครับ เราจะได้มีรายละเอียดมาคุยกัน ถ้าเรามีงบประมาณเรา
 ก็สามารถที่จะเพิ่มจุดได้ วัสดุที่ซื้อมาซ่อมกับที่จะทำใหม่แยกต่างหาก และ
 ขอให้อยู่ในสายดับ ต่อจุดประมาณ 2700 บาท ปีนี้เราทำอะไรได้ขนาดไหน 
 ถ้าเรามีงบพอที่จะเพิ่มได้เราก็จะเพิ่มจุดเข้าไป ถ้างบพอก็ดำเนินการเลย 
 เรื่องที่การไฟฟ้าเขาไปดึงออก ผมก็ถามเขาว่าทำไมถึงดึงออกเขาก็บอกว่าผิด
 จุด และอีกอย่างตรงไหนที ่มีไฟฟ้าส่องสว่างของทางหลวงเราก็จะถอด
 ออกมาเพ่ิมเติมในสายดับของเราได้ ก็จะอยู่ในงานของไฟฟ้าที่จะทำต่อไป 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกทุกท่านก็ขอให้นำข้อมูลมาประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับ มีท่านใด 
ประธานสภาฯ   อีกไหมครับ 
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นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ จริงๆแล้วในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง ดิฉันในนามผู้บังคับบัญชาของฝ่าย 
ปฏิบัติ ของ ผอ.กองช่าง เมื่อกี้ไม่ชัดเจนในเรื่องของเวลาที่นัดประชุมนอก

 รอบพรุ่งนี้ ดิฉันขอนัดประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้นะคะ 
 ซึ่งเรื่องของไฟฟ้ามีรายละเอียดมากถ้าพูดกันในวันนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลและ
 อาจหาข้อสรุปอันเป็นที่พอใจไม่ได้ จึงคิดว่าให้สมาชิกสภาทุกท่านไปหา
 ข้อมูลมาให้พร้อมแล้วเรามาประชุมนอกรอบกันพรุ่งนี้น่าจะดีกว่านะคะ และ
 ดิฉันก็เข้าใจว่าภารกิจของกองช่างมีมาก เพราะดิฉันได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่ 3 ได้
 มีการดำเนินการซ่อมแซมถนน โดยใช้กำลังคนของเจ้าหน้าที่เรา ในเรื่องของ
 ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน หลังบ้านของคุณครูปนันธร รัชนปกิจ ไปทางหนองแต้ 
 เชื่อม ต.ตาจง ก็พยายามขอให้พี่น้องอยู่ ใกล้จะสำเร็จแล้ว ขอฝากบอกให้พ่ี
 น้องประชาชนให้ทราบด้วย และทางฝั่งของคลองอีแซวนะคะ สันคลองอีแซว
 จากบ้านนายเสาร์ ชุมรัมย์ ที่เสียชีวิตไป และไปถึงข้างคลองอีแซวก็จะ 
 ดำเนินการในเร็วๆนี้ สิ ่งใดที่เป็นปัญหาและเป็นความต้องการของพ่ีน้อง
 ประชาชน ก็ขอฝากท่านสมาชิกช่วยนำข้อมูลมานำเรียนต่อผู้บริการเพื่อจะ
 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้นำมาทำเทศบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
 น้องประชาชนนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอ 
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 
 

นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสิริมาศ  
เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ดิฉันขอนำปัญหาของพ่ี

 น้องประชาชนของบ้านคลองต้อ ถนนซอยข้างบ้าน นางเทือย พ่ึงก่ิง มีรถขับ
 เร็ว เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กและผู้เดินถนน อยากให้มีลูกระนาดเพ่ือ  
 ชะรอความเร็ว 2 จุด บริเวณปากซอยและท้ายซอย เพราะพี่น้องประชาชน
 ร้องทุกข์มา ขอฝากให้ทางเทศบาลดำเนินการให้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอบคุณท่านศิริมาศ นะครับที่นำความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมาแจ้ง 
ประธานสภาฯ   ให้ทางสภารับทราบ และขอให้ทางคณะผู้บริหารทราบด้วยว่าจะดำเนินการ
    อย่างไรครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับเรื่องลูกระนาดจะ 
มอบหมายให้ทางงานป้องกันไปดำเนินการให้ และทางหน้าบ้านท่านศิริมาศ

 รถวิ่งเร็วมาก และทาง ผอ.กองช่างกำลังดำเนินการที่จะเขียนป้ายเพราะ
 ได้รับนโยบายจากนายกว่าให้เขียนป้ายชะลอความเร็วไปติด และเรื่องของ
 ลูกระนาดก็จะรีบดำเนินการให้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอบคุณครับท่านนายก และท่านศิริมาศ ที่ได้นำเรื่องมาเสนอต่อสภา และ 
ประธานสภาฯ   แจ้งพี่น้องได้เลยครับเรื่องลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วในการขับขี่รถ มีท่าน
    ใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
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นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่าสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ทางท้องที่เขาฝากมาว่าจะเป็นไปได้

 หรือไม่ถ้าเขาจะขอเงินอุดหนุนเพื่อไปจัดงานประเพณีทำบุญกลางบ้านและ
 ไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งทางผู้นำท้องถิ่นเขาก็ได้จัดทุกปี เลยอยากทราบว่าจะขอ
 เงินอุดหนุนจากเทศบาลได้หรือไม่คะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสิริกาญจน์  
สิงหภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำหรับเงินอุดหนุนต่างๆ 

 เราต้องจัดทำงบประมาณ ก่อนจัดทำงบประมาณต้องมีแผนก่อน และใน
 แผนปี 2566 - 2570 ที่แจกไปไม่มีโครงการนี้ ในการอุดหนุนค่ะ นอกจาก
 ว่าขอบริจาคจากสมาชิกว่าจะคนละเท่าไรถ้าหากจะดำเนินการ หรืออาจหา
 เงินจากส่วนอื ่นเพราะว่าในแผนก็ไม่มี เพราะในระเบียบในการจัดตั้ง
 งบประมาณต่างๆต้องมีในแผนเป็นอันดับแรก ขอเรียนให้สมาชิกเข้าใจใน
 ส่วนนี้ด้วยนะคะ คือเราจะตั้งอะไรก็แล้วแต่ จะตั้งปีงบประมาณ 66 เราก็
 ต้องมาดูแผนปี 66 -70 แล้วเราก็ไปดูปี  66 ในแผนที่แจกให้กับทุกคนแล้ว 
 ในการจัดทำงบประมาณ ปี 66 เราก็ต้องดูแผนปี 66 เราต้องส่งสภาภายใน
 วันที่ 15 สิงหาคม ในการดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ 2566 
 เราต้องดำเนินการประมาณ มิถุนายน - กรกฎาคม ให้เจ้าหน้าที่รวบรวม
 เอกสาร เพราะเดี่ยวนี้มีเอกสารมากมาย โครงการอุดหนุนบรรพบุรุษไม่มี
 แน่นอน ขอบคุณค่ะ 

 

นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ดิฉันทราบค่ะว่ามันไม่มีในแผน แต่

 อยากทราบว่ามันมีแนวทางที่จะสามารถดำเนินการนำเข้าแผนได้หรือไม่ 
 ขอบคุณค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีในแผน เราก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ถ้าเราเอาเข้า 
ประธานสภาฯ   แผนแต่แรกมันก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้ท่านได้ชี้แจงให้กับผู้นำท้องถิ่น
    ได้รับทราบด้วยครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ อยากให้เกิดความชัดเจน องค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านทางฝ่ายปกครอง โดย 
ระเบียบแล้วอยากให้ผู ้อำนวยการกองคลังอธิบายให้ฟังว่าเราสามารถ

 อุดหนุนได้หรือไม่แม้ถึงมีในแผน ถ้าวันนี้ท่านยังไม่เข้าใจก็ขอให้ไปศึกษา
 รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการงบประมาณว่าเราจะสามารถใช้ได้หรือไม่ 
 เพราะมันไม่ใช่เป็นการบริการสาธารณะ ในการอุดหนุนอย่างฝ้ายคำ และที่
 เราอุดหนุนไปเป็นองค์กรที่ชัดเจน แต่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านจะอุดหนุนได้
 หรือไม่ ถ้าตอบไม่ได้ก็ขอให้ไปศึกษาระเบียบแล้วไปตอบในการประชุมครั้ง
 หน้าก็ได้ ขอบคุณค่ะ 
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นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิลาวัลย์  
ภูยอดนิล ผู้อำนวยการกองคลัง เรื่องเงินอุดหนุน หน่วยงานที่จะขอรับเงิน

 อุดหนุน ต้องเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายที่กำหนดไว้ จึงจะขอรับเงิน
 อุดหนุนได้ แต่อุดหนุนประเพณีนี้ไม่ทราบว่าได้รับใบอนุญาตจัดตั้งหรือเปล่า
 อันนี้ยังไม่ชัดเจน เพราะยังไม่มีข้อมูล ส่วนเรื่องรายละเอียดจะไปศึกษา
 รายละเอียดมาเพ่ิมเติม หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนต้องมีการจัดตั้งตาม
 กฎหมายและต้องมีหน่วยงานอื่นรับรองมาจึงจะขอรับเงินอุดหนุนได้ค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอบคุณครับท่าน ผอ.กองคลังครับ ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินอุดหนุน 
ประธานสภาฯ   ครับ ขอเชิญท่าน บาปิต้าครับ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช  ถ้าคิดเป็นแบบอุดหนุนงานประเพณี เหมือนอย่างอุดหนุนงานประเพณีบุญ 
บั้งไฟอย่างนี้ จะได้หรือเปล่าคะ 

 

นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องเงินอุดหนุนก็ได้อธิบาย 
ไปแล้วนะคะ คืออันดับแรกต้องมีในแผนก่อน พอมีในแผนแล้ว ต้องเขียน

 โครงการมาเทศบาลว่าโครงการนี้ชื่ออะไร ใครเป็นผู้เสนอโครงการ จะขอ
 งบประมาณเท่าไร คืออันดับแรกต้องมีในแผนก่อน ถ้าไม่มีในแผนบอกได้เลย
 ว่าไม่สามารถอุดหนุนได้ อย่างอำเภอเขาเขียนโครงการมาเพื่อเข้าแผน เมื่อ
 เข้าแผนปี 66 - 70 เขามีเอกสารมา สรุปก็คือ ต้องมีโครงการมาบรรจุไว้ใน
 แผนเป็นอันดับแรก อันดับที่ 2 มันมีระเบียบอยู่ว่าเทศบาลเราอุดหนุนได้ไม่
 เกิน 3 เปอร์เซ็น และ 3 เปอร์เซ็น คิดจากรายได้งบประมาณที่ผ่านมา ต้อง
 เอาแต่ละหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนมารวมกันแล้วคิดเปอร์เซ็น แต่ถ้า
 เกิน 3 เปอร์เซ็น เราต้องไปขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ถ้า
 หากผู้ว่าเห็นชอบ ก็ต้องมาตัดให้เหลือ 3 เปอร์เซ็น 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางวรารัตน์  
เนาวบุตร รองปลัดเทศบาล ขอนำเรียนชี้แจงว่า การอุดหนุนงานประเพณีบั้ง

 ไฟ  ประเพณีข้ึนเขาหลุบ คือมันเป็นประเพณีที่เราดำเนินการมาตั้งแต่ดั้งเดิม 
 คือมันเป็นประเพณีมีมาตังแต่ปู่ย่าตายายเราแล้วเกิดมาเราก็รับรู้รับทราบ
 แล้ว และเราได้รายงานไปจังหวัดว่าเป็นงานประเพณีประจำท้องถิ่นของเรา 
 เราจึงสามารถอุดหนุนได้ ถ้าเราจะอุดหนุนประเพณีไหว้บรรพบุรุษนี้ ก็ไม่
 แน่ใจว่าจะขออนุญาตให้เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นได้หรือเปล่าเพราะว่า
 ไม่ได้เป็นประเพณีดั้งเดิมของเรา เพราะว่าเราพึ่งมาดำเนินการ  

 

นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ถ้าเปลี่ยนเป็นประเพณีบุญข้าวจี่นี้จะ

 ดำเนินการขออนุญาตได้หรือไม่คะ ไม่อยากให้ปฏิเสธว่าไม่ได้นะค่ะ 
    

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอนำเรียนว่าให้ทางผู้นำ 
ท้องถิ ่นดำเนินการไปตามขั ้นตอนเข้ามานะคะแล้วทางเทศบาลเราจะ

 ดำเนินการต่อไป แต่จะได้หรือไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบนะคะ 
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นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต 
กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรี ขอนำเรียนอย่างนี้นะคะว่า ในกรณีใน

 เรื่องของงานประเพณี อย่างประเพณีบุญบั้งไฟ มันขั้นต้นด้วยคำว่าประเพณี 
 ประเพณีข้ึนเขาหลุบ ก็ชื่อประเพณี คือประเพณี แต่คำว่าบุญ บุญคือพ่ีน้องมี
 ความตั้งใจร่วมทำบุญทำกุศล ซึ่งจริงอยู่ว่าบุญนี้พี่น้องทำมาตั้งแต่เดิม ต่อไป
 บุญเทศมหาชาดก็ต้องขออุดหนุน ก็เลยอยากให้เรื่องของบุญก็ขอให้เป็นการ
 ร่วมทำบุญ ตามความตั้งใจที่อยากทำบุญ เพราะเสถียรภาพทางการเงินของ
 เราก็เหมือนที่ทุกท่านทราบอยู่ ก็ขอให้ตอบพี่น้องไปว่า บุญก็ขอให้แยกเป็น
 บุญ ประเพณีก็ขอให้แยกเป็นประเพณี ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่อยากอุดหนุน 
 อยากอุดหนุน แต่อยากให้แยกบุญกุศลก็ขอให้เป็นความตั้งใจทำบุญของพ่ี
 น้องประชาชนไป ส่วนที่เราเคยอุดหนุนเราก็จะอุดหนุนต่อไป ซึ่งประเพณี
 บุญข้าวจี่ ทางหมู่ 4 หมู่ 5 ก็ไม่มี ทางหมู่ 6, 7 และหมู่ 10 ก็ไม่มี เพราะ
 เงินงบประมาณที่เราจะนำไปใช้ต้องเป็นโครงการที่เป็นเรื ่องการบริการ
 สาธารณะ ขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะคะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  งานบุญ งานประเพณี ก็ต้องพยายามแยกให้ออกนะครับ ท่านบาปิต้า 
ประธานสภาฯ   รับทราบนะครับ  
 

นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ก็เข้าใจค่ะ แค่ว่าทางท้องที่ 
ฝากถามว่าจะขอรับเงินอุดหนุนได้ไหมแค่นั้น ถ้ามันผิดระเบียบก็ไม่มีปัญหา 

 ก็สามารถอธิบายให้ทางท้องที่ให้เข้าใจได้ค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผม นายประวุฒิ  
พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอนำเรียนเรื่องความ

 เดือดร้อนของพี่น้องที่จะเกิดขึ้น เกี่ยวกับท่อระบายน้ำจุดสามแยกหน้าบ้าน
 สารวัตรขุน มีลักษณะเป็นท่อตัน เพราะทางบ้านท่าน สท.พรเพ็ญถมดินปิด
 ปากท่อ ถ้าฝนตกน้ำไม่มีที ่ระบายจะเกิดปัญหาแน่นอนครับ ขอฝากท่าน
 ผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  มีท่านใดจะตอบไหมครับ  
ประธานสภาฯ  
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับเรื่องนี้ก็ขอฝากท่าน 
 สท.พรเพ็ญ เจ้าของพ้ืนที่ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะ  

 

 
 
 
 

/นายสำเนา... 
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นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีก ผมขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 
    สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
    (ลงชื่อ)     วรารัตน์ เนาวบุตร ผู้จดบันทึกการประชุม 
     (นางวรารัตน์ เนาวบุตร) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร 
 
*************************************************************************************************** 
 

-ตรวจถูกต้อง 
 
 

 
    วิเชียร ศิลปักษา      สมคิด ศรีลาแสง      ทองแดง ถุนนอก 
(นายวิเชียร ศิลปักษา)   (นางสมคิด ศรีลาแสง)  (นายทองแดง ถุนนอก) 
        กรรมการ            กรรมการ            กรรมการ 
 
 
 
 
-ตรวจบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง 
 
          สำเนา จงพิมาย 
       (นายสำเนา จงพิมาย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร 


